

Đài tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Để bảo đảm tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp, Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn. Công an tỉnh phối hợp với các ban, ngành tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường về cơ sở, nắm tình hình, tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời các phát sinh về an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động nắm tình hình, dự luận nhân dân, nhất là công tác nhận sự đại hội đảng các cấp để kịp thời tham mưu các cấp, các ngành có các biện pháp giải quyết, bảo đảm yêu cầu của việc tổ chức đại hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, theo dõi sát các thông tin trên mạng xã hội, đấu tranh phòng, chống các thế lực phá hoại tư tưởng, phân bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc, vu khống liên quan đến nhân sự đại hội. Chỉ đạo các lực lượng tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các di biến động của các đối tượng, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật khác, hành vi lợi dụng đồng người, hoạt động phạm tội gây phức tạp về an ninh trật tự. Tập trung điều tra, làm rõ và kết luận các vụ án phức tạp có tác động, ảnh hưởng trong dự luận xã hội. Chủ động tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp

Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp

Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Để bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



Lực lượng công an cơ sở kiểm tra công tác tạm trú tạm vắng.

các loại tội phạm, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tạo môi trường xã hội an toàn trước, trong và sau đại hội. Công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà trọ, không để

tội phạm lợi dụng ẩn náu gây các tuyến, địa bàn trọng điểm, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về lĩnh vực này; triển khai các biện pháp

phòng, chống cháy, nổ. Tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn các khu vực trọng điểm của tỉnh...

Đài tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết: Là địa bàn trọng

điểm về an ninh trật tự và cũng là nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, do vậy Công an thành phố đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ về bảo đảm an ninh trật tự. Đơn vị đã chỉ đạo lực lượng công an các xã, phường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tuần tra nắm bắt tình hình nhân dân thông qua họp dân, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch phân công lực lượng, phương tiện, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm tốt an ninh trật tự, chủ động xây dựng phương án phân luồng các loại phương tiện, bảo đảm an toàn và thông suốt trên các tuyến đường đại biểu tham dự đại hội, không để ùn tắc giao thông, bố trí lực lượng điều hành, sắp xếp phương tiện tại các điểm diễn ra đại hội.

Với tinh thần chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm trong mọi tình huống, từ đầu năm đến nay lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 411 vụ việc với 1.260 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Qua đó triệt xóa 11 ổ nhóm, 37 đối tượng trọng cấp, lừa đảo cưỡng đoạt tài sản, triệt xóa 174 điểm đánh bạc, bắt vận động đầu thu 28 đối tượng truy nã. Phát hiện, xử lý 53 vụ, 61 đối tượng phạm tội vi phạm về kinh tế, tham nhũng. Với sự tích cực vào cuộc của lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp.

NGUYỄN TÙNG

► Báo cáo kết quả tập luyện, trình diễn ca khúc về Thái Bình

Sáng ngày 16/6, Nhà hát Chèo Thái Bình báo cáo kết quả tập luyện các ca khúc được đoàn công tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam dành tặng tỉnh Thái Bình nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh (21/3/1890 - 21/3/2020).

Tháng 11/2019, đoàn công tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có chuyến tham quan tìm hiểu về mảnh đất, con người Thái Bình, tìm nguồn cảm hứng cho các nhạc phẩm để đưa hình ảnh về mảnh đất và con người Thái Bình đến với nhân dân cả nước và bạn bè thế giới. Tháng 1/2020, có 8 tác phẩm được đoàn công tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam sáng tác dành tặng tỉnh Thái Bình.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên những ca khúc này chưa được phổ biến rộng rãi đến công chúng. Hiện nay, Đoàn 3, Nhà hát Chèo Thái Bình đang nỗ lực tập luyện để trong thời gian sớm nhất các tác phẩm âm nhạc mới về Thái Bình đến với công chúng yêu nhạc trong tỉnh. Dự kiến vào đầu tháng 7, Nhà hát Chèo Thái Bình sẽ chính thức hoàn thiện và báo cáo việc trình diễn các tác phẩm âm nhạc mới về Thái Bình.

TU ANH

► Truyền thông về công tác bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em

Trong hai ngày 15 - 16/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông về công tác bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em cho học sinh Trường THCS Trung An và THCS Song Lãng (Vũ Thư). Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em.

Hơn 800 học sinh của 2 trường được phổ biến các kiến thức về bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em: cách nhận biết hành vi, nguy cơ bị bạo lực, bị xâm hại, kỹ năng phòng tránh xâm hại, cách bảo vệ bản thân trước các hành vi xâm hại... Bên cạnh đó, các em được tham gia giao lưu, trao đổi và đưa ra các tình huống liên quan để thảo luận giải quyết.

Qua buổi truyền thông nhằm trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng phòng tránh bạo lực, phòng tránh bị xâm hại, giúp các em tự bảo vệ và bản thân trước những tình huống xấu có thể xảy ra.

NGUYỄN CƯỜNG

► ĐÔNG HƯNG Phát động tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh



Cán bộ y tế hướng dẫn học sinh cách rửa tay bằng xà phòng để phòng, chống dịch bệnh.

Tại xã Đông Á, huyện Đông Hưng vừa tổ chức lễ phát động tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh, trong tâm là dịch Covid-19 và hưởng ứng các nước ASEAN thông, chống sốt xuất huyết.

Tại lễ phát động, Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân huyện Đông Hưng đã kêu gọi các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nhân dân chủ động phòng, chống sốt xuất huyết như: nằm màn, diệt muỗi bằng hóa chất, vệ sinh nơi ở, thu gom phế thải, dụng cụ chứa nước để diệt lăng quăng, bỏ gạch, khơi thông cống rãnh, làm sạch đường làng, ngõ xóm; thực hiện điều tra chỉ số côn trùng ở các xã trọng điểm và xã có bệnh nhân sốt xuất huyết, chỉ định phun hóa chất phòng, chống dịch kịp thời bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Tại buổi lễ, cán bộ y tế đã hướng dẫn các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết cho các em học sinh của xã Đông Á.

Trong ngày 15/6, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ra quân tổng vệ sinh môi trường phòng, chống sốt xuất huyết.

TRUNG HIẾU

Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, Trung tá Nguyễn Hữu Chính, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Hưng Hà đã nghiên cứu và cho ra đời nhiều sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Anh là một trong những điển hình tiên tiến được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 - 2020.

Trung tá Nguyễn Hữu Chính đã tích cực tham mưu Đảng ủy, Ban CHQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đồng thời có nhiều biện pháp tích cực trong công tác hậu cần, kỹ thuật, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện, diễn tập, bảo đảm hậu cần... của đơn vị. Bản thân anh cũng tích cực tham gia nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tìm tòi những cách làm hay, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Anh nghiên cứu, lập trình phần mềm "Quản lý sổ sách bếp ăn" nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Chính: Cùng với việc vận dụng những kiến thức về công nghệ thông tin đã học tại trường, tôi tìm kiếm các phương pháp lập

CHỦ NHIỆM HẬU CẦN - KỸ THUẬT Say mê nghiên cứu khoa học



Trung tá Nguyễn Hữu Chính - tác giả phần mềm "Quản lý sổ sách bếp ăn".

trình phần mềm trên mạng internet, mua sách tiếng Anh để tự học về ngôn ngữ lập trình. Với nỗ lực, kiên trì của bản thân, sau nhiều đêm thức trắng, phần mềm đã hoàn thành. Năm 2018, phần mềm "Quản lý sổ sách bếp ăn" là 1 trong 3 sáng kiến của tôi được đơn vị chọn tham gia hội thi sáng kiến cải tiến thiết bị hậu cần và được đánh giá cao bởi tính sáng tạo, khả năng áp dụng vào thực tiễn. Phần mềm này được Bộ CHQS

khu 3 nghiệm thu, đánh giá cao. Đến nay, 284 bếp ăn trong toàn Quân khu đã áp dụng phần mềm "Quản lý sổ sách bếp ăn" của Trung tá Nguyễn Hữu Chính. Nói về ưu điểm của phần mềm, Trung tá Nguyễn Hữu Chính chia sẻ: Phần mềm để cài đặt, dễ sử dụng, tính bảo mật cao và thực hiện lập tức đơn ăn uống tự động hoặc giúp nhân viên quản lý nhanh chóng lập mới hay điều chỉnh kịp thời thực đơn, giúp thực hiện bảo đảm ăn uống theo đúng thực đơn; đồng thời, giúp nhân viên quản lý chỉ ăn đúng tiêu chuẩn, dinh dưỡng, năng lượng, dinh dưỡng của từng đối tượng theo chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên; quản lý chặt chẽ tiến ăn, không để thâm hụt, thừa thiếu. Ngoài ra, khi sử dụng phần mềm, việc in ấn, lưu trữ các loại sổ sách, chứng từ đã giảm công sức làm sổ sách từ 4 giờ/ngày xuống còn 10 - 15 phút/ngày... Không chỉ áp dụng trong cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, phần mềm này còn có thể áp dụng hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị có bếp ăn tập thể bán trú, nội trú của các cơ quan, xí nghiệp, trường học...

Cùng với phần mềm "Quản lý sổ sách bếp ăn", Trung tá

Nguyễn Hữu Chính còn nghiên cứu thành công phần mềm "Bảo đảm quân trang tân binh" và sáng kiến "Bảng đo cỡ giày hạ sĩ quan, chiến sĩ". Cả ba sáng kiến của anh đều được Bộ CHQS tỉnh triển khai áp dụng trong tất cả các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Với thành tích đạt được trong quá trình công tác, Trung tá Nguyễn Hữu Chính nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh tặng bằng khen, giấy khen...

Thượng tá Ngô Quang Khởi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hưng Hà đánh giá: Trung tá Nguyễn Hữu Chính là một cán bộ mẫn cán, nhiệt huyết với công việc và đam mê nghiên cứu các sản phẩm công nghệ thông tin có tính ứng dụng thực tiễn. Nhờ các sản phẩm đó, công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị được thực hiện thông suốt, giúp chỉ huy cấp trên; quản lý chặt chẽ công tác tài đơn vị. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Ban CHQS huyện, đồng chí đã có nhiều tham mưu đúng đắn, trung, kịp thời cũng như lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hiệu quả hoạt động hậu cần, kỹ thuật trong đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần học và làm theo gương Bác, được đồng chí, đồng đội quý mến, tin yêu.

TẮT ĐẠT

Đường làng có hoa

Thay thế những lễ đường đầy cỏ dại, cây cối mọc um tùm bằng những dải hoa rực rỡ màu sắc là việc làm mà cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã duy trì nhiều năm nay. Những tuyến đường hoa đã mang lại sức sống mới, tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn mới.

Dù bận mãi công việc riêng của mình nhưng hội viên phụ nữ thôn Hương Ngải, xã Bình Minh (Kiến Xương) không quên việc chăm sóc đường hoa ngay ngõ nhà mình. Thường xuyên tỉa hoa, cắt nhánh, chăm chút cho đường hoa, bà Nguyễn Thị Hiền cho biết: Chúng tôi trồng hoa mười giờ, hoa chiếu tím, hoa sam, hoa cúc... đã vài năm nay. Cây nào cần cắt lại được các bà, các chị cùng chăm sóc, vun trồng thành ra lúc nào đường hoa cũng đẹp. Con

cháu, khách ở xa về thấy hoa đẹp cũng thích, chụp ảnh rồi đưa lên facebook, zalo, chiếu mát ra ngồi ngắm hoa, tâm sự càng thêm gần bó tình làng, nghĩa xóm.

Về xã Duy Nhất (Vũ Thư) vào thời điểm trưa hè, khác hẳn với cảm giác trước đây đi trên con đường bê tông, trải nhựa thẳng tắp hắt cái nắng oi bức, thì nay, cũng trên con đường này không khí như dịu xuống bởi hai bên đường đó thắm những cánh hoa. Những bông hoa mười giờ, hoa sam... do các chi hội phụ nữ trồng nở rộ nhiều màu sắc. Đến nay, 10/10 chi hội phụ nữ ở Duy Nhất đã có mô hình trồng hoa, xây dựng được 19 con đường hoa với chiều dài 9,2km và 25 bồn hoa với diện tích 729m². Ai đi qua cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, thêm yêu những con đường, yêu con người quê



Hội viên phụ nữ thôn Hương Ngải, xã Bình Minh (Kiến Xương) chăm sóc đường hoa.

hương. Mô hình đường hoa, bồn hoa của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duy Nhất đã giành giải nhất cuộc thi "Đường hoa nông thôn

mới" lần thứ nhất do huyện Vũ Thư tổ chức. Không chỉ ở xã Bình Minh (Kiến Xương), xã Duy Nhất (Vũ

Thư) mà mô hình đường hoa, bồn hoa phụ nữ đã được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh triển khai thực hiện và trở thành phong

trào thi đua mang đậm nét văn hóa ở các chi, tổ hội phụ nữ. Để thực hiện thành công mô hình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo trồng điểm rồi nhân rộng, đến nay được hơn 810km, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, tươi mới, giàu sức sống ở các làng quê. Các cấp hội hỗ trợ giống hoa, kỹ thuật chọn giống, trồng và chăm sóc từng loại hoa cho phù hợp và nhân rộng. Với ý nghĩa nhằm thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử với môi trường, mô hình này đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền hỗ trợ kinh phí mua giống hoa, vận chuyển về các cơ sở hội. Tùy vào địa hình, môi trường của địa phương, các cấp hội linh hoạt thực hiện cho phù hợp đã và đang mang lại hiệu quả tích cực thu hút đông đảo chị em tham gia, nhất là ở các tuyến đường thường xuyên ô nhiễm môi trường, mọc nhiều cỏ dại. Trồng được đã khó nhưng giữ gìn và chăm sóc cho hoa hai bên đường tươi tắn lại càng khó hơn. Vì vậy, với vai trò là lực

lượng nòng cốt, các chị em hội viên đã phân công nhau duy trì dọn cỏ dại, vun đất trồng hoa, chăm bón, tưới nước. Nhiều cán bộ, hội viên đã tự nguyện bỏ tiền ra mua giống hoa hoặc vận động các nhà tài trợ cung cấp giống hoa, phân bón để nhân rộng đường hoa. Đường hoa đã gắn kết, hội tụ nguyện vọng viên tham gia, trong đó có nhiều người cao tuổi và cán bộ hưu trí. Bà Bùi Thị Diên, thôn Việt Thắng, xã An Dục (Quỳnh Phụ) cho biết: Tôi tham gia trồng hoa, chăm sóc hoa và thấy việc trồng hoa làm cho quê hương thêm đẹp. Xóm làng có cảnh quan đẹp, ai ngắm cũng rất thích.

Hiện nay, các cấp hội phụ nữ đang tiếp tục nhân rộng mô hình đường hoa phụ nữ. Các tuyến đường, đoạn đường hoa đã tô điểm thêm sắc màu cho những làng quê và cổ vũ phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương.

KUẬN PHƯƠNG